



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๘๒,๐๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จับหวายชายคิวแน่นทีมเวิร์ก หวังเป็นที่เกิดพิชิตถ้วยคิงส์คัพ

ความเคลื่อนไหวของทัพนักหวดลูกพลาสติกหนุ่ม-สาวทีมชาติไทย ชุดเตรียมสู้ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 28 ที่จะมีการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 16-22 ก.ย. 2556 ที่เซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุดรธานี ซึ่งได้ยกทัพออกแคมป์เก็บตัวทีมชาติ ศูนย์พัฒนากีฬาแห่งชาติ อำเภอมวกเหล็ก และ มศว องค์กรฯ เดินไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่จังหวัดอุดรธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า กมล ตัน-กิมหงษ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการลุยศึกครั้งนี้ เวลานี้ผมและทีมงานสต๊าฟโค้ชกำลังปรับโปรแกรมฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาไทยที่จากเดิมเน้นเรื่องพละกำลังและความฟิต มาเน้นหนักในเรื่องการประกอบทีมเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้นักกีฬาทุกคนมีความสัมพันธ์ในทีมกันให้เพิ่มมากขึ้น

เพราะจากการที่เราพลาดทำแพ้เกาหลีใต้ ในศึกซูเปอร์ซีรีส์สนามแรก ที่อินเดีย และจากที่ได้กลับมาดูเทปการแข่งขันนัดดังกล่าว ทำให้เราเห็นจุดอ่อนของเราพอสมควร ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้เราพ่ายคือความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬา 3 คนในแต่ละทีมยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น โยนลูกไม่เข้ากับจังหวะแบ็กเสิร์ฟปว้าง ชงลูกตะกร้อไม่เข้ากับจังหวะการขึ้นพาด จนทำให้เกิดความผิดพลาดระหว่างเกมค่อนข้างเยอะ ทำให้ทีมงานเราจึงต้องเร่งปรับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเป็นการด่วน โดยให้นักกีฬาการเล่นแบบเป็นทีมเป็นหลักในตอนนี้อยู่

“ส่วนเรื่องตัวผู้เล่นที่จะลงทำศึกรายการนี้เรายังไม่มีการประกาศตัวหรือส่งรายชื่อแต่อย่างใด เนื่องจากตอนนี้เรายังรอจนขีดเส้นตายครั้งสุดท้ายก่อน เนื่องจากต้องการดูฟอร์มของนักกีฬาวางรุ่น 2-3 รายในทีมก่อนว่าจะสามารถลงแข่งขันรายการนี้ได้หรือไม่ หลังจากทีฟอร์มในการแข่งขันศึกซูเปอร์

ซีรีส์ทำไม่ได้สักที แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันในรายการนี้เราจะเน้นใช้นักกีฬาที่มีประสบการณ์อย่าง พรชัย เค้าแก้ว, สุริยัน เป๊ะชาญ, ศิริวัฒน์ สาขา และ วีระวุฒิ ณ หนองคาย เป็นแกนหลัก เพราะการแข่งรายการนี้ถือเป็นรายการใหญ่และสมาคมเองตั้งเป้าไว้ทีแชมป์เพียงสถานเดียวเท่านั้น” เฮดโค้ชตะกร้อทีมชาติไทยกล่าว

ด้านความเคลื่อนไหวของทีมตะกร้อหญิงไทย ซึ่งเดินทางไปเก็บตัวอยู่ที่ จ.อุดรธานีแล้วเช่นกัน “ชั้น ชิโร่” วีรวัส ณ หนองคายกล่าวว่า สำหรับตอนนี้ตนและทีมงานสต๊าฟโค้ชได้ให้นักตะกร้อสาวไทยลงฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกำลัง รวมไปถึงการประกอบทีม เพื่อสร้างทีมเวิร์กให้เราแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิม แต่ที่เราจะเน้นหนักอยู่ในเวลานี้คือ เรื่องการเปิดลูกรับส่งลูกในจังหวะการเข้าทำให้เร็ว เนื่องจากการที่ตนได้ไปศึกษาวิธีการเล่นของผู้เล่นเวียดนาม และเกาหลีใต้ที่ผ่านมา ทั้งสองทีมมีการเล่นเกมเสิร์ฟที่ตีไม่แพ้ไทย แต่เขาจะเล่นเกมเข้า ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของทั้งเกาหลี และเวียดนาม ทำให้เราจึงได้สั่งให้นักกีฬาของเราฝึกเล่นเกมเร็วให้มากขึ้นเพื่อเป็นอาวุธเด็ดในการโจมตีคู่แข่งอย่างเกาหลีใต้ และเวียดนาม ในศึกครั้งนี้

“ส่วนรายชื่อผู้เล่นตอนนี้เรายังไม่ได้มีตัดตัวนักกีฬาแต่อย่างใดเนื่องจากจะรอจนถึงวันส่งรายชื่อวันสุดท้ายเช่นเดียวกับทีมชาย เนื่องจากเรายังต้องการเรื่องนักกีฬาที่ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดไปเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งครั้งที่เราใช้นักกีฬาวางรุ่นผสมกับนักกีฬาตัวเก่าที่มีประสบการณ์สูง ทำให้เราต้องการปรับทีมให้ลงตัวที่สุดก่อนจึงจะตัดสินใจส่งรายชื่อ แต่อย่างไรก็ตาม นักกีฬาหลักอย่าง วันวิสาข์ จันทร์แก่น, สุนทรี่ รูปสูง, พยอม ศรีหงษา, ดารณี วงศ์เจริญ ก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมเพื่อแกนนำให้กับน้องอย่างแน่นอน เพราะศึกรายการนี้เราพลาดไม่ได้” ชั้น ชิโร่ กล่าวทิ้งท้าย